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Afhverju hætti Reykjavíkurborg með tilraunaverkefnið um styttingu vinnuvikunnar ólíkt 
ríkinu sem ákvað að framlengja tilraunaverkefnið þar til samningar hafa náðst við 
verkalýðsfélögin í núverandi kjaraviðræðum? 


